

ขึ้นแบล็กลิสต์ กาห้วไม่ตรงปก

จัดการเด็ดขาดสิ้นซาก มิจอาชีพแก๊งออนไลน์

ปักตู้เป็นห่วงฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจอาชีพ
ออนไลน์ สั่งเร่งปราบปรามจัดการให้สิ้นซาก เว็บ
การพนันออนไลน์ มอมเมาเยาวชน ♦ *อ่านต่อหน้า 11*

แบล็กลิสต์ □ ต่อจากหน้า 1

ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน-อาชญากรรม คุณไม่อยู่
โกงออนไลน์ระบาดหนัก ยอดร้องเรียนผ่าน
สายด่วน 1212 พุ่งไม่หยุดจุดไม่อยู่ไม่ได้สินค้า
สินค้าไม่ตรงปก สินค้าชำรุด หลอกเซ็นรับ
พัสดุผิดกฎหมาย ดันขายแบบผ่อนชำระ บุกผิด
กฎหมายฉ้อโกงคุก 5 ปี ปรับ 1 หมื่น หรือทั้ง
จำทั้งปรับ แกรมฟ่งผิดพ.ร.บ.คอมพ์ ปรับอีก
1 แสนบาท “ชัชวุฒิ” สั่งขึ้นบัญชีดำแก๊งโกง
ออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือดีอีเอส ร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน เร่งสืบสวนเอาผิด
มิจอาชีพออนไลน์ คดีฉ้อโกงและหลอกหลวง
ประชาชน พบว่าตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค. 64 มีเรื่องร้อง
เรียนผ่านสายด่วน 1212 ส่วนใหญ่มาจากร้อง-
ขายออนไลน์

เช่น สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า ได้
รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา ได้รับสินค้าชำรุด
หลอกให้เซ็นรับพัสดุผิดกฎหมาย รับหัวของและ
ดันขายแบบผ่อนชำระ สัดส่วนการร้องเรียนจาก
การซื้อผ่านเฟซบุ๊ก สูงสุดคิดเป็น 82.4%
(19,296 ครั้ง) เว็บไซต์ 4.6% และอินสตา
แกรม 4.3% ขณะที่ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.

64) พบว่ามีกรร้องเรียนซื้อ-ขายออนไลน์
เฉลี่ย 2,221 ครั้งต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่
เฉลี่ย 1,718 ครั้งต่อเดือน

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ถือว่าเข้าข่าย
ความผิดกรณีฉ้อโกงต่อประชาชน เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังเป็นความผิดตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่
บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา
ของการส่งข้อมูลอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ขณะที่
สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย เพื่อปิดกั้น SMS ชวน
เล่นการพนันหรือปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอย่าง
เข้มงวด

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียนปัญหาซื้อขายออนไลน์ไอซีซี (OCC) 1212
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สทศอ.) หรือ เอ็ดด้า ระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ
สำคัญกับเรื่องประชาชนถูกหลอกหลวงทาง
ออนไลน์ เช่น สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับหรือไม่
ได้คุณภาพตามที่โฆษณา หลอกลงทุนออนไลน์
แชร์ออนไลน์ กู้เงิน แสกบัญชีปลอมแปลงบัญชี
หลอกโอนเงิน และเอสเอ็มเอส หลอกกู้เงิน

เว็บพนันออนไลน์ ส่งผลให้มีการร้องเรียน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการซื้อขายของผ่าน
ออนไลน์ โดยตัวเลขสถิติในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา
ร้องเรียนเข้ามาสูงถึง 5,062 ครั้ง เพิ่มขึ้นถึง 1,731
ครั้ง จากเดือน ส.ค. 64 ที่ร้องเรียน 3,331 ครั้ง
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาไม่ได้รับสินค้าหรือหลอกหลวง
ถึง 54% และ ได้สินค้าไม่ตรงปก 24% และได้รับ
สินค้าชำรุด 4% และเมื่อดูสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค.-
ก.ย. 64 ระยะเวลา 9 เดือน ของปีมีการโทรศัพท์
ร้องเรียนปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ 22,832 ครั้ง
หรือเฉลี่ย 2,537 ครั้งต่อเดือน

นอกจากนี้ การร้องเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เป็นผลจาก
สื่อมวลชนนำเสนอข่าวและแจ้งช่องทางร้อง
เรียนและนายกรัฐมนตรี้ สั่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาให้ลดน้อยลง เพื่อไม่ให้
ประชาชนตกเป็นเหยื่อ จนทำให้โทรศัพท์ที่ติดชก
ในบางช่วง จึงขอแนะนำและเตือนประชาชน
ก่อนซื้ออะไรบนโลกออนไลน์ ขอให้พิจารณา
อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะการซื้อของจากเพจบนโซเชียล
มีเดีย ผู้ค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ หากไม่
แน่ใจ โทร.1212 เพื่อปรึกษาเพราะปัญหา
การซื้อขายออนไลน์ ที่เจอจากใกล้ใกล้ไม่ได้ หรือ
ติดตามคนขายไม่ได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อ
ขายผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อหลอกเหยื่อแล้วก็มี
การปิดเพจหนีไป

ด้าน นายชัชวุฒิ ธนภานุสรณ์ รว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส กล่าว
ว่า ได้สั่งการให้เพิ่มคู่สายและเจ้าหน้าที่ของ
หมายเลข 1212 ให้มากขึ้น หลังจากได้รับการ
ร้องเรียนว่าโทรฯ ติดชก รวมทั้งทำระบบให้ดี
ขึ้นเพียงพอต่อการให้บริการเพราะรัฐมีนโยบาย
แก้ปัญหาการหลอกหลวงออนไลน์อย่างเร่งด่วน
ด้วยการยกระดับการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น
ส่วนกรณีสถิติที่เกิดขึ้นมาจากการขายผ่าน
โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่นั้น จะบังคับใช้

กฎหมายให้เข้มขึ้น แต่การให้คนขายทุกราย มาลงทะเบียน อาจสร้างภาระเพิ่มขึ้น เพราะบาง รายขายของเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น จึงต้องดูความ เหมาะสม หรืออาจใช้วิธีการทำแบล็กลิสต์แล้ว ให้มีการแจ้งเตือนประชาชน อย่างไรก็ตามกำลัง ประสานผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เพื่อให้การ กำกับดูแลในเรื่องนี้ดีขึ้น

ด้าน นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการ ละเมิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2560 พบว่า เพจ “Lee Cigar & Tobacco” หรืออินสตาแกรมชื่อ “leecigar-tobacco” มีหน้าร้าน “Lee Cigar&Tobacco” ตั้งอยู่เขตสัมพันธวงศ์ กทม.เจ้าของผู้ดูแลเพจ โพสต์เผยแพร่ข้อมูลบริการจัดส่งหรือถึงบ้าน จึง มอบหมายให้ทีมนิติกร กองงานคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อ วันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำผิดจริง มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 5 ฐานความผิด

ประกอบด้วย 1.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่าน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.แสดงชื่อหรือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งปรับอีก วันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง 3.แสดง ชอง หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 4.แสดง ชื่อตรา และราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดง การเป็นสถานที่ขายปลีก ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และ 5.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มี หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมของกลาง เข้า กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.พลับพลา ไชย 2 เพื่อดำเนินคดีต่อไป.

กองทุนสื่อ เปิดรับฟังความเห็น จัดสรรทุน ปี 65 ทุนสื่อดี ขับเคลื่อนสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจทุกคน เพื่อให้ได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น กับโครงการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2022” โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส, นางวรินทร์รา โพธิ์ธนารีย์, ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคะยะ และ ดร.ชานาญ งามมณีอุดม เข้าร่วม ซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็น มีผู้สนใจเสนอโครงการร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก



ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงการจัดสรรทุนปี 2564 ว่า “ในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยปี 64 นี้ เราเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 โดยยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 20 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการ จัดสรรทุนประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท และ
3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ครั้งที่ 2



กองทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทผู้รับทุนเดิมยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม - 9 กันยายน 64 วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่มีลักษณะเป็นการขยายผลโครงการหรือกิจกรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มาก่อนในระหว่างปี 2560 - 2563 ซึ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนเดิม

และครั้งที่ 3 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่งทุนประเภทนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรก โดยเปิดรับไปเมื่อ 29 กันยายน - 28 ตุลาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งในปีหน้า 2565 ทางกองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยจะมีการปรับเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีความเหลื่อมในเรื่องเวลาการทำงานระหว่างกองทุนสื่อกับ กสทช.อยู่ประมาณ 1 ไตรมาส เราจึงอยากเริ่มทำงานพิจารณาทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี 64 เพื่อจะได้สามารถตัดสินใจการให้ทุนทำงานกับผู้ขอทุนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 65 เป็นต้นไป”

นางวรินทร์รา โพธิ์ธนารีย์ รองผู้

จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงว่า หลักเกณฑ์ในการขอรับข้อเสนอโครงการ ของ ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป จะมี 1. ข้อเสนอต้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของกองทุนสื่อ ที่มีความปลอดภัยและ สร้างสรรค์ (หรือเขียนให้ตอบโจทย์แนวทางของทุนแต่ละประเภท) 2. มีการวางแผนที่ดี ทำให้กรรมการเชื่อว่าสามารถดำเนินงานตามแผนได้จริง มีแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ที่ชัดเจน 3. ต้องตอบได้ว่าโครงการของท่านมีผลกระทบเชิงบวกกับสังคมอย่างไรใน 1 ปีนั้น 4. มีความเหมาะสมของงบประมาณกับเนื้องานในโครงการ 5. ควรเตรียมเครดิตการทำงานของผู้ขอทุนไว้ในกรนำเสนอต่อกรรมการด้วย”

ท้ายสุด กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะนำประเด็นข้อเสนอความคิดเห็น จากเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังให้เกิดการสนับสนุนโครงการที่ดี ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

เตือนมิจฉาซีพออนไลน์ล้วงข้อมูล

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พล.ต.ต.นิเวศน์ อากาศสิน ผบก.ตอท. เปิดเผยว่า ขอฝากเตือนป้องกันมิจฉาซีพออนไลน์ล้วงข้อมูลส่วนตัว แนะนำให้ยกเลิก SMS ไม่พึงประสงค์ กด *137 แล้วโทรฯ ออก เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการถูกโกงขายสินค้าออนไลน์ โดยเลือกซื้อของจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ หรือให้ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปคุยด้วยก่อนสั่งซื้อของออนไลน์ทุกครั้ง โปรดอย่าหลงเชื่อคนร้าย หลอกให้เป็นนางแบบ หรือนายแบบ โดยให้ส่งภาพลับส่วนตัว เพราะอาจถูกใช้ในการข่มขู่รีดเอาทรัพย์สินได้ โปรดอย่าหลงเชื่อคนร้ายหลอกยืมเงิน หรือแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ปรึกษาสายด่วน 1441, 1599 หรือเข้าตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ HighTechCrime.org กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.ตอท.)

พล.ต.ต.นิเวศน์ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ให้เน้นหลักการสำคัญว่าจะทำธุรกรรมทางการเงินกับใคร ให้ขอเบอร์โทรศัพท์และโทรฯ ติดต่อกลับไปคุยด้วยทุกครั้ง และไม่ควรถือหมายเลข 13 หลักไว้เป็นหลักฐาน เพราะอาจถูกแอบอ้างในการใช้งานได้ และเป็นผลเสียกับเจ้าของบัตรที่อาจถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดได้ ขณะเดียวกัน ประชาชนควรระวัง Avaddon Ransomware ไวรัส เรียกว่าได้สายพันธุใหม่โจมตี พร้อมแนะนำวิธีปิดการใช้งานโปรแกรม PowerShell เพื่อลดความเสี่ยง ระวังถูกหลอกลงทุนผ่านทางออนไลน์ จะได้ไม่ต้องสูญเงินหลักล้านบาท หากท่านยังได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หลอกหลวง หรือโฆษณาเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย กรุณาโทรศัพท์แจ้ง กสทช. สายด่วน 1200.